



ภายใต้สถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน สังคมไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันท้าทายจากภายในและภายนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ส่งสมจากการพัฒนาที่ไม่สมดุลและก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ความขัดแย้งแย่งชิงทรัพยากรการทุจริตคอร์รัปชั่น และความแตกแยกทาง

การเมืองตลอดจนกระแสโลกาภิวัตน์ทำให้เกิดปัญหาขีดความสามารถในการแข่งขัน ความล่าช้าในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กำลังเคลื่อนเข้ามาอย่างรวดเร็ว ในขณะที่เดียวกันความคาดหวังของประชาชนในแต่ละระดับต่อการแก้ไขปัญหของภาครัฐก็มีลักษณะแตกต่างกันออกไป โดยคนที่มีความหวังเศรษฐกิจสังคมสูง มีโอกาสและความสามารถมากต่างต้องการให้รัฐลดบทบาทลง ในขณะที่คนยากจน ด้อยโอกาส ด้อยความสามารถต่างกลับคิดพึ่งพารัฐมากขึ้น ต้องการให้รัฐมีบทบาทภารกิจมากขึ้นในการดูแลช่วยเหลือคนยากจน โดยเรียกร้องให้มีการจัดสรรทรัพยากรสาธารณะในลักษณะนโยบายประชานิยมหรือปรับเข้าสู่ระบบรัฐสวัสดิการ รวมทั้งบางส่วนได้มีการรวมกลุ่มชุมชนขึ้นเป็นประชาคมในรูปแบบต่างๆ เพื่อพึ่งพิงตนเองมากขึ้น

ปัญหาและความต้องการเหล่านี้มีความสลับซับซ้อนในหลายๆระดับการแก้ไขปัญหาในลักษณะเดิมที่มีลักษณะในแบบอำนาจนิยมจะยิ่งเพิ่มความไม่เป็นธรรมในสังคมให้มากขึ้น จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารกิจการบ้านเมืองใหม่ โดยเน้นดำเนินงานแบบยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และปฏิบัติตามประเด็นนโยบายที่สอดคล้องกับลักษณะของปัญหาและความต้องการทางเศรษฐกิจสังคมของคนและพื้นที่ที่แตกต่างกัน ดังนั้น การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจะต้องเป็นไปเพื่อคุ้มครองผู้ด้อยโอกาสในสังคมและผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือไม่สามารถปรับตัวได้ในกระบวนการโลกาภิวัตน์ ในขณะเดียวกันต้องมีบทบาทในการสนับสนุน อำนาจประโยชน์และไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจการใช้ชีวิตแบบพลเมืองโลกของธุรกิจและคนชั้นกลางทั่วไป

สำนักงาน ก.พ.ร. โดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ภายใต้สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการระบบราชการ (ก.พ.ร.) จึงได้ริเริ่มและจัดให้มี “หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง” ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ส่วนราชการ องค์กรการมหาชน สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ ตลอดจนผู้บริหารของภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารประเทศเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และการกำกับดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันจะนำไปสู่การพัฒนาและพัฒนาดินให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

ปณิธานหลัก :  
เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถคิดวิเคราะห์และนำผลที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อพัฒนาหน่วยงานของตนเองให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

**โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรฯ**  
ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ การเรียนรู้ในห้องเรียน การจัดทำเอกสารวิชาการรายกลุ่ม และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เนื้อหาการเรียนรู้ในห้องเรียนประกอบด้วย หมวดวิชา 7 หมวด ดังนี้  
หมวดวิชาที่ 1: ภาพรวมของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 ชั่วโมง  
หมวดวิชาที่ 2: หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 27 ชั่วโมง  
หมวดวิชาที่ 3: แนวโน้มและบริบทของการเปลี่ยนแปลง 18 ชั่วโมง  
หมวดวิชาที่ 4: นโยบายสาธารณะ 15 ชั่วโมง  
หมวดวิชาที่ 5: การบริหารภายใต้โลกแห่งความเปลี่ยนแปลง 21 ชั่วโมง  
หมวดวิชาที่ 6: ภาวะผู้นำ (Leading in 21<sup>st</sup> Century) 12 ชั่วโมง  
หมวดวิชาที่ 7: สรุปรวบยอด 9 ชั่วโมง

**ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ**

นายพลากร สุวรรณรัฐ	ที่ปรึกษา
นายสมพล เกียรติไพบูลย์	ที่ปรึกษา
ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช	ที่ปรึกษา
ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี	ที่ปรึกษา
เลขาธิการ ก.พ.ร.	ประธานกรรมการ
นายมนุญญ์ วัฒนโกเมร	รองประธานกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ.	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปันรศ มาลากุล ณ อยุธยา	กรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	กรรมการ
สำนักงาน ก.พ.ร.	และเลขานุการ



ระยะเวลาการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ

รวมทั้งสิ้นจำนวน	189 ชั่วโมง ประกอบด้วย
การเรียนรู้ในห้องเรียน	105 ชั่วโมง
การชี้แจงและนำเสนอเอกสารวิชาการรายกลุ่ม	12 ชั่วโมง
<b>การศึกษาดูงาน</b>	
ภายในประเทศ 3 ครั้ง	36 ชั่วโมง
ต่างประเทศ 1 ครั้ง (ตามความสมัครใจ)	36 ชั่วโมง

โดยกำหนดให้มีการศึกษาอบรมในวันและเวลา ดังนี้  
วันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.  
ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2558  
สถานที่ในการจัดอบรม : สถาบันวิชาการ ทีโอที ถนนงามวงศ์วาน

**เกณฑ์การพิจารณาให้ผ่านหลักสูตรฯ และได้รับมอบประกาศนียบัตร**

- เข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ (การเรียนรู้ในห้องเรียนและการศึกษาดูงาน ภายในประเทศ) ตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
- ส่งเอกสารวิชาการรายกลุ่มและเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอเอกสารวิชาการรายกลุ่ม โดยจะต้องมีผลงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและจัดส่งภายในเวลาที่กำหนด

➤ จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาดูงาน

ผู้เข้ารับการศึกษาดูงานจำนวนประมาณ 80 คนต่อรุ่น

➤ คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษาดูงาน

ผู้เข้ารับการศึกษาดูงานในหลักสูตรฯ จะต้องมีความสมบูรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่หลักสูตรกำหนด ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี และมีประสบการณ์ทำงาน 10 ปี ขึ้นไปรวมทั้งจะต้องมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาดูงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของระยะในการอบรมและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมจัดทำผลงาน ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้จะต้องไม่อยู่ในระหว่างการเข้ารับการศึกษาดูงานในหลักสูตรของหน่วยงานหรือสถาบันอื่นใดในขณะเวลาเดียวกันเพื่อให้มีเวลาเข้ารับการศึกษาดูงานในหลักสูตรได้อย่างเต็มที่

ในการพิจารณาผู้สมัครให้เข้าร่วมหลักสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบและเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนดไว้และการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ให้ถือเป็นที่ยึดถือ

➤ ค่าธรรมเนียมหลักสูตรฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

☐ ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรฯ 100,000 บาท

- เป็นค่าธรรมเนียม รวมค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและดูงานภายในประเทศ (การพักโรงแรมจะเป็นห้องพักคู่ 2 ท่าน/ห้อง/คืน) ทั้งนี้ไม่นับการใช้จ่ายในการเดินทางมาอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ

- อัตราดังกล่าวได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย

- ค่าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัดได้

ตามระเบียบของทางราชการ

☐ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ

(ตามความสมัครใจ)

- ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 120,000 บาท (กรณีเฉพาะตัวเครื่องบินชั้นประหยัดและห้องพักคู่ 2 ท่าน/ห้อง/คืน)

➤ เอกสารประกอบการสมัคร

กรอกรายละเอียดในใบสมัคร โดยดาวน์โหลดทาง

[www.igpthai.org](http://www.igpthai.org) และ [www.opdc.go.th](http://www.opdc.go.th) พร้อมแนบสำเนาบัตร

ข้าราชการ หรือบัตรประชาชน และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้วหน้าตรง จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ส่งได้ที่

(1) e-mail : [GGSD2@igpthai.org](mailto:GGSD2@igpthai.org)

(2) ไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง

โครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

(3) ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเอง

โครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9019,02-141-9020 หมายเลขโทรสาร 02-143-9365

➤ กำหนดการรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 – 9 มกราคม 2558

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

ภายในวันที่ 20 มกราคม 2558 ผ่านทาง [www.igpthai.org](http://www.igpthai.org) และ [www.opdc.go.th](http://www.opdc.go.th)

กำหนดรายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียม

ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาดูงานในหลักสูตรฯ จะต้องมารายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมในวันที่ 7 - 14 กุมภาพันธ์ 2558

**ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่**

โครงการหลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำหรับนักบริหารระดับสูง

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9019, 02-141-9020

หมายเลขโทรสาร 02-143-9365



## หลักสูตร

## การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

## เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

## สำหรับนักบริหารระดับสูง

Executive Program

Good Governance

for Sustainable

Development

รุ่นที่ 2

